



ข่าวคณะกรรมการธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ

สำนักกรรมการ ๑ สภาผู้แทนราษฎร

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๔ ๒๖๙๖ โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๒๖๙๕ E-mail : Thaicomcommittee@Gmail.com



การประชุมคณะกรรมการธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๑๘ วันพุธที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

จากธนาคารแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุมชี้แจงกับคณะกรรมการ สรพสาระสำคัญได้ดังนี้
ผู้แทนจากธนาคารแห่งประเทศไทย กล่าวชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เศรษฐกิจไทย ปี ๒๕๖๓ มีแนวโน้มขยายตัวชะลอลงจาก ปี ๒๕๖๒ และเป็นการขยายตัวที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา ประมาณการเศรษฐกิจในรายงานนโยบายการเงิน เดือนธันวาคม ๒๕๖๒ คาดการณ์ว่า ปี ๒๕๖๓ เศรษฐกิจจะขยายตัวประมาณ ร้อยละ ๒.๘ ซึ่งสูงกว่าปี ๒๕๖๒ ที่มีอัตราการขยายตัว ร้อยละ ๒.๕ แต่หลังจากเกิดปัญหาสำคัญขึ้นช่วงต้นปี ๒๕๖๓ คือ กรณีการระบาดของไวรัสโคโรนา ภัยแล้ง และความล่าช้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นปัจจัยระยะสั้น และยังมีปัจจัยเชิงโครงสร้าง เช่น การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต การขยายตัวของธุรกิจ e-commerce และการเข้าสู่สังคมสูงอายุ ที่มีส่วนสำคัญทำให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มต่ำกว่าร้อยละ ๑ ตลอดช่วงประมาณการ ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้อาจจะส่งผลให้อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทย ปี ๒๕๖๓ มีแนวโน้มลดลงเหลือประมาณ ร้อยละ ๒

อย่างไรก็ตาม ต้องยอมรับว่าประเทศไทยพึ่งพารัฐกิจด้านการท่องเที่ยวและบริการค่อนข้างสูง เมื่อเกิดปัญหาการระบาดของไวรัสโคโรนาทำให้การท่องเที่ยวได้รับผลกระทบรุนแรง จำนวนนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนลดลงอย่างมาก นอกจากนี้ ยังส่งผลถึงเรื่องความเชื่อมั่นของต่างชาติเกี่ยวกับความปลอดภัยจากโรคดังกล่าว เนื่องจากประเทศไทยรับนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนเข้ามาเป็นจำนวนมาก และในระยะข้างหน้าแนวโน้มของภาคการท่องเที่ยวขึ้นอยู่กับระยะเวลาและความรุนแรงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว

การบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้มขยายตัวชะลอลงตามปัจจัยรายได้เป็นสำคัญ เศรษฐกิจที่ชะลอลงส่งผลให้การจ้างงานและรายได้ของแรงงานลดลงในหลายสาขา นอกจากนี้ ยังเห็นรูปแบบการจ้างงานที่เปลี่ยนจากรายเดือนเป็นรายวันมากขึ้น ในระยะต่อไปคาดว่าผลกระทบจากไวรัสโคโรนาจะกระทบรายได้แรงงานในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว รายได้ของภาคครัวเรือนอาจจะได้รับผลกระทบและลดลง ซึ่งส่งผลต่อความเชื่อมั่นภาคครัวเรือน ตลอดทั้งปัญหาภัยแล้งที่กำลังเผชิญในขณะนี้ส่งผลต่อกำลังซื้อของครัวเรือนในภาคเกษตร และปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงส่งผลให้เกิดการฉุดรั้งการบริโภคของครัวเรือน ซึ่งรายได้ที่ลดลงอาจกระทบคุณภาพสินเชื่อในระยะถัดไป

สำหรับการส่งออกสินค้าในปี ๒๕๖๓ มีแนวโน้มค่อย ๆ ฟื้นตัวตามเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า ปริมาณการค้าโลก และทิศทางการขยายตัวของสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ปรับดีขึ้น อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวของภาคการ



ข่าวคณะกรรมการการพัฒนาศรษฐกิจ

สำนักกรรมการ ๑ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๔ ๒๖๙๖ โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๒๖๙๕ E-mail : Thaicomcommittee@Gmail.com



ส่งออกอาจจะน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้และอาจจะต้องใช้ระยะเวลามากขึ้น ทั้งนี้ เนื่องจากประเทศคู่ค้าของไทยได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่าด้วยเช่นกัน

ขณะนี้อัตราดอกเบี้ยนโยบายของประเทศไทยปรับลดลงมาอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์ ขณะเดียวกันต้นทุนการกู้ยืมของรัฐบาลอยู่ในระดับต่ำ เอื้อต่อการลงทุน ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยพร้อมดำเนินนโยบายการเงินอย่างเหมาะสมตามพัฒนาการของเศรษฐกิจ แม้การลดดอกเบี้ยนโยบายอาจจะช่วยได้ไม่มากนัก เพราะก่อนหน้านี้ดอกเบี้ยนั้นต่ำอยู่แล้ว แต่ก็ยังเป็นแนวทางที่พอจะทำได้ และธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นว่าดีกว่าไม่ลงมือทำอะไรเลย

ในปีที่ผ่านมาเงินบาทแข็งค่าจากการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดเป็นหลัก เนื่องจากประเทศไทยลงทุนต่ำ ซึ่งจะส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะต่อไป ธนาคารแห่งประเทศไทยมีความกังวลต่อสถานการณ์ดังกล่าวและได้เข้ามาดูแลอย่างใกล้ชิด แต่อย่างไรก็ตามช่วงต้นปี ๒๕๖๓ เงินบาทอ่อนค่าลงมาบ้าง

สำหรับภาคธุรกิจ ประเทศไทยมีการลงทุนที่ค่อนข้างต่ำส่งผลให้เศรษฐกิจขยายตัวน้อย และโครงสร้างธุรกิจกระจุกตัวในธุรกิจขนาดใหญ่ ขณะที่ SMEs ที่มีความสามารถทางการแข่งขันลดลง

ภาคครัวเรือนไทยมีความเปราะบาง แรงงานเริ่มเข้าสู่สังคมสูงวัย ประชากรในวัยทำงานมีทักษะไม่ตรงกับความต้องการของตลาด ปัจจุบันยังขาดแรงงานฝีมือหรือผู้ที่มีทักษะเฉพาะ และภาคครัวเรือนของไทยได้ส่วนแบ่งจากการเติบโตของประเทศน้อย คนเป็นหนี้เร็วขึ้น แต่จำนวนประชากรที่มีการออมค่อนข้างน้อย หนี้สินภาคครัวเรือนมีจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง การแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนจะต้องอาศัยความร่วมมือทางนโยบายจากหลายภาคส่วน โดยหลีกเลี่ยงนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจที่ทำให้ครัวเรือนกลุ่มเปราะบางเป็นหนี้เพิ่มขึ้น แต่จะต้องเน้นการสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนอย่างยั่งยืนและปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของครัวเรือนที่มีภาระหนี้สูง เน้นส่งเสริมความรู้ทางการเงิน การสร้างวินัยทางการเงิน และส่งเสริมการออมเพื่อรองรับสังคมสูงวัยให้เป็นวาระแห่งชาติ ตลอดจนเน้นนโยบายที่ส่งเสริมให้เกิดการปล่อยสินเชื่อโดยคำนึงถึงฐานะทางการเงินของผู้กู้

สภาวะในปัจจุบันเป็นโอกาสสำคัญที่จะแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างด้วยการลงทุน เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และในภาวะที่อัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำ การปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจและการลงทุนทำกำไรได้ง่ายกว่าในภาวะที่อัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับสูง

สินเชื่อธุรกิจชะลอลงสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและมีการชำระคืนหนี้ธุรกิจขนาดใหญ่และคุณภาพสินเชื่อมีแนวโน้มด้อยลงโดยเฉพาะ NPL ธุรกิจ SMEs ในส่วนของสินเชื่ออุปโภคบริโภคยังคงเติบโตในระดับสูงแต่คุณภาพสินเชื่อมีแนวโน้มด้อยลง โดยเฉพาะสินเชื่อที่อยู่อาศัยและรถยนต์

ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs เพื่อช่วยพลิกฟื้นธุรกิจให้สอดคล้องกับมาตรการของรัฐบาล คือ (๑) การปรับปรุงเกณฑ์การปรับโครงสร้างหนี้และการจัดชั้นกันสำรองของธนาคารแห่งประเทศไทย (ระหว่าง ๑ ม.ค. ๖๓ - ๓๑ ธ.ค. ๖๔) (๒) ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้บัตรเครดิตที่จ่ายดอกเบี้ยสูง (๓) ปรับปรุงค่าธรรมเนียมในการใช้บริการทางการเงินให้มีความเป็นธรรม ทั้งกรณีค่าปรับได้ถอนก่อนกำหนด ดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ และค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตและบัตรเอทีเอ็ม

กล่าวโดยสรุป อัตราการเติบโตและการขยายตัวทางเศรษฐกิจนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยระยะสั้น และปัจจัยเชิงโครงสร้าง ปัจจัยระยะสั้นอาจกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างฉับพลันแต่ก็สามารถกลับมาฟื้นตัวได้เมื่อเหตุการณ์นั้นผ่านไป แต่ปัจจัยเชิงโครงสร้าง หากเป็นปัญหาเรื้อรังย่อมจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว รัฐจำเป็นต้องแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจังและแก้ไขให้ตรงจุด

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการพัฒนาศรษฐกิจ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

กลุ่มงานคณะกรรมการการพัฒนาศรษฐกิจ

วันพุธที่ ๑๒ เดือน กุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

(ข้อมูล ณ เวลา ๑๕.๔๕ นาฬิกา)